



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ฝั่าระวังและติดตามระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน  
ประมาณ ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ประเมิน และวิเคราะห์ปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดการณ์ปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำปิง จะทำให้มีน้ำไหลผ่านบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มสูงสุดจากอัตรา ๒,๔๘๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น ๓,๐๐๐ - ๓,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจะบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการหน่วงน้ำและผันน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อน มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ ๐.๒๐ - ๐.๔๐ เมตร ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับแม่น้ำท่าจีน มีปริมาณน้ำไหลล้นข้ามทางระบายน้ำล้นเขื่อนกระสันเสียวและไหลไปสมทบกับปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝนตกด้านท้ายเขื่อน ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีน ๑๕๐ - ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้จะบริหารจัดการโดยการผันน้ำเข้าทุ่งโพธิ์พระยา เพื่อลดปริมาณน้ำหลาก ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือจะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มีความห่วงใยเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณลุ่มต่ำ รวมถึงพื้นที่ริมคลอง ขอให้ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เก็บสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เสริมคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย และพยายามติดตามรับฟังข่าวสารของทางราชการ เช่น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และกรมอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ รวมทั้งหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ขอให้แจ้งมาที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๓๑ ๘๐๒๐ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ๐ ๓๔๓๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๕ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จะรีบออกไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยด่วนทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์พิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง